

Sống đạo hôm nay

KÍNH MẾN ĐỨC MẸ

NGHE LỜI MẸ, LÀ YÊU GIA ĐÌNH VÀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
Ngày 13 tháng 5 năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ nài xin, "Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu cho thế giới được hòa bình và chiến tranh chóng chấm dứt." Có người thắc mắc với Chị Lucia: "Tại sao Đức Mẹ kêu gọi lần hạt hàng ngày mà không bảo đi tham dự thánh lễ?" Chị trả lời là chị không nghĩ ra để hỏi Đức Mẹ và Đức Mẹ cũng đã không giải thích. Tuy nhiên theo ý chị, nếu Đức Mẹ yêu cầu tham dự thánh lễ hàng ngày thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người cho rằng đó là điều không thể vì xa nhà thờ, vì hoàn cảnh sinh nhai, hay điều kiện cuộc sống, hoặc công việc, sức khỏe.... Ngược lại việc lần hạt Mân Côi là việc ai ai cũng có thể làm được, giàu có hay nghèo nàn, thông giỏi hay dốt nát, cao sang hay hèn kém. Chị nói thêm, "Kinh Mân Côi là lời nguyện làm đẹp lòng Thiên Chúa và mưu ích lợi cho linh hồn chúng ta nhiều nhất. Nếu không, có lẽ Đức Mẹ đã không kiên trì kêu gọi chúng ta hãy lần chuỗi Mân Côi như vậy." Qua 6 lần hiện ra tại Fatima, lần nào Đức Mẹ cũng nhắc dạy đọc kinh Mân côi để Đức Mẹ ban ơn cho cá nhân, gia đình, thế giới...

Bạn có tin tưởng và vâng lời Đức Mẹ dạy không???

Khi chị Lucia hỏi Đức Mẹ cho biết Phanxicô được về trời không, thì Đức Mẹ nói, "Phanxicô cũng sẽ được về trời nhưng em phải lần hạt Mân côi thật nhiều." Ai trong chúng ta trong sạch, tốt lành bằng Phanxicô? Nhưng chúng ta có lần hạt nhiều bằng Phanxicô không? Cha Seraphim Michalenko có kể về một linh mục từng phục vụ tại Nhật bản chia sẻ với cha tại Roma. Linh mục này tham dự một cuộc họp quốc tế các Kitô hữu, nhiều chức sắc nhiều nước tham dự. Ông Đại sứ Nhật bản gặp và nói chuyện với cha. Sau khi biết rằng cha đã từng phục vụ tại Nhật bản và là một linh mục Công giáo, ông nói, "Chiến tranh là do lỗi của các ông."

Cha bỡ ngỡ hỏi lại ông có ý nói gì, "Thưa ông Đại sứ, tại sao ông lại đổ lỗi cho chúng tôi?" Ông Đại sứ cho biết, "Tôi đã đọc về việc này. Đức Thánh mẫu đã đến với các ông tại Fatima, đúng không? Đó là những gì các ông tin? Bà nói với các ông những gì cần làm để bảo đảm hòa bình trên thế giới. Phải, nhưng chẳng có, không có hòa bình trên thế giới, vì vậy, rõ ràng là các ông Công giáo đã không thực hiện những gì Bà yêu cầu." Linh mục này đã phải thừa nhận rằng ông đại sứ nói đúng, nhưng vẫn cố gắng để phản đối rằng, "Không phải là hòa bình thế giới là trách nhiệm của mọi người sao?" Ông Đại sứ lại hăng hái đáp, "Không, Bà ấy đến với người công giáo. Không phải Phật tử. Không phải người Hindu. Bà ấy đến với các ông, và các ông phải có trách nhiệm cách riêng."

Ông Đại sứ có Đức tin mạnh hơn rất nhiều người Công giáo! và ông ấy đã nói đúng! Đức Mẹ đã đến và yêu cầu người Công giáo những việc rất cụ thể tại Fatima. Nếu người Công giáo chúng ta đã nghe Đức Mẹ và đã làm những gì Đức Mẹ yêu cầu, hòa bình đã đến trên thế giới.
(còn tiếp)



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Flemington, Vic. 3031

Tel: (03) 9376 4864 – Mob: 0435 582 525

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

Website: www.vinhsonliem.org

HÔM NAY 08.07.2018

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đáp Ca: Mắt chúng ta hướng nhìn lên Chúa, tới khi Người xót thương chút phận.

Halleluia: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. **Halleluia.**

THÁNH THỂ

Nguồn mạch sự sống



HÃY ĐÉN THỜ LAY
Thứ 5 hàng tuần

Lưu ý:

Vé Dạ tiệc Đêm VSL, vẫn tiếp tục nhận sự ủng hộ của Quý Vị cho đến hết tuần này. Cảm ơn ACE

Thông tin trong tuần

- 1/ Cảm ơn ACE hết thầy, đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn Tân Lm tuần qua. Cha Giuse Thọ gửi lời cảm ơn ACE. Thánh lễ truyền chức Phó tế hai Thầy Tuấn và Nhân, tại Francis, lúc 10am, Thứ 7, ngày 14/7.
- 2/ Để bữa cơm VSL 13/7, có thể mang lại kết quả tốt đẹp, xin BTC xem lại các chuẩn bị một lần cuối. Sẽ không có Thánh lễ Chiều T 6, ngày 13/7. Xe bus sẽ đón Quý Cụ tại Trung Tâm lúc 5pm.
- 3/ Thánh lễ Thứ Ba Tuần hai, cầu nguyện cho các linh hồn ở Vườn Phục Sinh (nếu thời tiết không quá lạnh).
- 4/ Công trình Tượng Đài Pieta, đã trong thời gian chuẩn bị khởi công. Hiện nay đã có ba bảng tạ ơn được đăng ký.
- 5/ Năm ngăn tù cho các Ca Đoàn và một kho chứa đồ cho Phòng Thánh, nay tạm hoàn tất. Các Ca đoàn đã rút thăm để chọn. Sau một tuần, xin các CĐ trả lại kho dưới cầu thang cho Thiếu Nhi và phòng cách âm cho trẻ sơ sinh. Thiếu nhi trả lại kho trong hall cho CĐ.
- 6/ Xin ACE góp phần ủng hộ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu Toàn quốc, thùng tiền dưới Chặng Đức Mẹ Lavang. Cảm ơn ACE.
- 7/ Kính mong các Đơn vị Legio siêng năng thăm hỏi Quý Cụ cao niên, neo đơn đặc biệt, trong các nhà Dưỡng lão.
- 8/ CĐ cầu nguyện cho Thầy xứ và các Trường đi trại được bình an.
- 9/ Về vấn đề vé xổ số trong đêm VSL, xin ACE xem trang bên.

VÉ XỔ SỐ TRONG ĐÊM VINH SON LIÊM.

Kính thưa Anh chị em, nhằm tăng thêm niềm vui trong Đêm Vinh Sơn Liêm, Ban tổ chức đã chuẩn bị các phần thưởng lớn so với lần trước dành cho người trúng giải xổ số. Tuy nhiên, cho đến nay, BTC vẫn chưa có được giấy phép cấp cho tổng giải thưởng vượt số tiền chính phủ qui định.

Vì thế, trong đêm xổ số, chương trình vẫn được tiến hành bình thường như năm ngoái với giải thưởng đúng với qui định của Chính phủ. Ban Tổ Chức sẽ **giải thích và Tạ Lỗi** với Quý vị, đặc biệt với người may mắn trúng giải.

Xin Anh chị em, yêu thương thông cảm.

Lm QN

Tin Mừng cho trẻ:

JESUS REJECTED IN NAZARETH

Theme: Jesus was rejected in his own hometown.

Scripture: Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judas and Simon? Aren't his sisters here with us?" And they took offense at him. Mark 6:3.

Cộng Đoàn, luôn ghi nhớ và cầu nguyện cho tất cả quý ân nhân, những người yêu mến đóng góp xây dựng CĐ

Đóng góp trong Tuần

01 – 07 - 2018

Lần 1 : \$ 2,305

Lần 2 : \$ 1,135

Đóng góp xây dựng : \$ 2,500

THÁNH LỄ TẠI TRUNG TÂM

Thứ Bảy : 06g00 tối – Thánh Lễ
Chúa nhật : 08g45 sáng – Thánh Lễ
: 11g30 sáng – Thánh Lễ
: 03.00 chiều – Giờ Lòng CTX
: 05g00 chiều – Thánh Lễ
Thứ Ba, Năm, Sáu: 06g00 tối (Mùa đông)
: **06g30 tối** (Mùa Hè)

Thứ Tư : 10g00 sáng

Đặc biệt, tối thứ năm hàng tuần có châu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi.

Thứ Sáu Đầu Tháng: 06g30 tối (Mùa đông: 6,00pm), 3.00pm Giờ Lòng Chúa Thương Xót.

Giải tội : Trong giờ châu tối Thứ Năm hàng tuần. Ngoài ra xin vui lòng liên hệ với Lm trước giờ lễ

Rửa tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10 am

Hôn Phối: Gặp Lm Quản nhiệm để cùng sắp xếp.

Thừa tác viên

Lời Chúa và Thánh Thể:

CN: 08/07/2018

Thứ 7: O/B: Vũ Bích Trâm

O/B : Thiên An

Trao MTC: O: Vũ Đình Cư

Chúa Nhật:

- 08g45: Thiếu nhi Thánh Thể

Trao MTC: O/B : Nguyễn Thị Quế

O/B : Nguyễn Văn Tinh

- 11.30: O/B : Trương Thị Thành

O/B : Ngô Lan Chi

Trao MTC - O/B : Phạm Văn Hóa

O/B: Tống Thị Quế

Đọc Sách- 05.00: Ca Đoàn Cecilia

Trao MTC: O/B : Vũ Đình Kiên

THƯ MỤC VỤ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VỀ NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (tiếp)

Chân dung Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được tô điểm bằng muôn ngàn vạn nét. Nét căn bản nhất chính là Niềm Tin Phục Sinh. Tin vào Chúa Kitô đã chết và đã sống lại nên các ngài đã chấp nhận tất cả mọi cực hình, vượt thắng mọi truân chuyên. Yêu mến Chúa Kitô và bước theo Người nên các ngài luôn sống niềm tin thác, lạc quan. Trong nhà tù vẫn cầu nguyện và hát thánh ca, thánh vịnh. Ra pháp trường vẫn cầu nguyện và hát khúc khải hoàn Alleluia, luôn hướng về trời cao với niềm Hy Vọng Phục Sinh và cất cao hát mãi cho đến khi đầu rơi khỏi cổ. Cái chết chẳng có giá trị gì, chính sự sống mới làm nên muôn điều huyền diệu. Sự sống đó chính là tình yêu với tất cả những gì cao thượng và chân thật. Tình yêu đó bùng lên mãnh liệt trong màu nhiệm tự huỷ và hiến dâng. Chết là mất tất cả, nhưng 117 hiến tế tình yêu cũng là 117 chứng từ niềm tin của những con người xác tín rằng: chết vì Đức Kitô, chết đi là sống lại trong cuộc sống muôn đời; chết là chiến thắng; chết là đi về sự sống vĩnh cửu; chết là cánh cửa im lìm được mở ra để về với Đấng là Sự Sống vĩnh hằng.

Kế thừa dòng máu hào hùng để tiếp nối sứ vụ loan Tin mừng

“Kỷ niệm biến cố phong Thánh Tử Đạo là dịp để chúng ta ôn lại đời sống chứng nhân của các ngài, noi gương các ngài, sống tinh thần Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh, cộng tác phần mình xây dựng một Giáo Hội vững mạnh và một xã hội công bằng và nhân ái. Để kỷ niệm biến cố quan trọng này, chúng tôi sẽ bàn thảo và đưa ra những đề nghị, nhằm hướng tới một chương trình bao gồm cử hành, học hỏi và sống đức tin. Cử hành để tạ ơn Chúa, tôn vinh các bậc Tiên Nhân và xin các ngài bầu cử cho Giáo Hội và Quê Hương; học hỏi để hiểu biết cuộc đời và ý nghĩa sự hy sinh cao cả của các ngài; sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo là những người trước khi chết vì Đạo thì đã sống cho Đạo, đạo làm người và Đạo làm con cái Chúa”. (Thư Mục Vụ HĐGMVN, số 5).

Hạt giống Tin Mừng Đức Giêsu Kitô đã đến với quê hương Việt Nam gần năm thế kỷ. Trước đó cả ngàn năm đã có ba tôn giáo lớn là Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo và Tín Ngưỡng dân gian ăn sâu vào tâm hồn người Việt Nam. Phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, đã được nhào luyện bởi tất cả những mầm sống cũng như giới hạn các tín ngưỡng đó.

Trên nền tảng một đời sống tâm linh phong phú mà Phật Giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo và nhất là Đạo Ông Bà đã xây dựng từ hơn một ngàn năm, hạt giống Tin Mừng đã nảy mầm và trở sinh nhiều hoa trái. Tinh thần hiếu khách, lòng bao dung làm cho người Việt Nam sẵn sàng tiếp xúc với những người tỏ ra có thiện cảm với mình, cho dù họ từ xa đến. Với những đức tính như lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, kính trên nhường dưới trong gia đình, với một tâm hồn yêu thích tinh mịch và chiêm niệm, người Việt Nam là một mảnh đất tốt để đón nhận những giá trị thiêng liêng hàm chứa trong Tin Mừng.

(còn tiếp)